

## สวัสดิ์ครับพี่น้องที่รัก สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

พระเยซูเจ้าทรงแสดงหลักการและแนวทางแก่ประชากรของพระองค์ เป็นหลักการที่ตรงข้ามกับแนวคิดและวิถีทางของชาวโลกโดยสิ้นเชิง ถ้าหากเราทุ่มเทชีวิตทั้งหมดเพื่อแสวงหาสิ่งที่เป็นความสุขตามวิถีทางของโลกนี้ เราก็จะได้ความสุขที่ไม่ยั่งยืน เพราะมนุษย์และสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้เป็นสิ่งไม่จริงยั่งยืน ไม่มีความแน่นอน แต่คุณค่าความสุขที่พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยให้ทราบ **ทำให้เรามีความสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า** เพราะทำให้เรารู้จักใช้สิ่งของของโลกนี้อย่างถูกต้อง โดยมีใจจดจ่อกับพระ สิ่งของต่าง ๆ ที่เราได้รับในปัจจุบันนี้ จะช่วยทำให้สามารถแสดงความรักและความเมตตากรุณาต่อเพื่อนพี่น้องได้มากขึ้น โดยการแบ่งปัน ชีวิตในโลกนี้เป็นการเดินทางจาริกแสวงบุญ ยิ่งเรามีภาระที่ต้องแบกหามมากเพียงไร ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางสู่เมืองสวรรค์มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น **คุณค่าของความสุขที่แท้จริงจึงเป็นความสุขที่เราพบได้ในแผ่นดินนี้** และเราจะพบกับความสุขสมบูรณ์แบบในโลกหน้าตามแนวทางที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเท่านั้น

คนที่วางใจในมนุษย์ ฟังฟังผละกำลังของตนเองแต่อย่างเดียวนั้น จะไม่พบความสุขที่แท้จริง เพราะใจมนุษย์แปรเปลี่ยนไม่มั่นคง **แต่พระเจ้าทรงเชื่อสัตย์ต่อคำมั่นสัญญาไม่ทรงเปลี่ยนแปลง** ในประวัติศาสตร์แห่งความรอด เราพบครั้งแล้วครั้งเล่าที่ประชากรอิสราเอลเป็นฝ่ายเริ่มต้นละเมิดพันธสัญญา ยังไม่เคยพบเลยว่าพระเจ้าเป็นฝ่ายละเมิดพันธสัญญาก่อน คนที่วางใจในพระเจ้าจึงเป็นสุข และนอกนั้นความวางใจของเราในโลกหน้ายิ่งทำให้เราเป็นสุขเพิ่มขึ้น เพราะพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพ เสด็จสู่สวรรค์และจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ความเชื่อของเราในคำสัญญาของพระเยซูเจ้า ทำให้เรามั่นใจในความสุขที่จะได้รับหลังจากที่เราลาโลกนี้แล้ว

**ความรักต่อเพื่อนพี่น้องต้องแสดงออกเป็นกิจการ** มีเมตตากรุณา ต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหง ฯลฯ การเสียสละสิ่งของเพื่อช่วยคนอื่นเป็นสิ่งที่ง่าย แต่สิ่งที่ยากกว่า คือ **การเสียสละน้ำใจ การให้อภัย การทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังเรา** สิ่งนี้ขัดต่อความรู้สึกตามธรรมชาติที่คอยกระตุ้นเราให้ทำการแก้แค้น ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ซึ่งเป็นลักษณะของมนุษย์ที่มาจากดิน ให้เราเสริมสร้างความเมตตากรุณาต่อเพื่อนพี่น้อง เพื่อทำให้ลักษณะของมนุษย์ที่มาจากสวรรค์เพิ่มพูนขึ้นในตัวเรา ขอพระพรพรทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสตเจ้า สถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ

คุณพ่อสมศักดิ์ ผู้ตำราญ